



CẢNH SÁT TRƯỞNG- ĐIỀU TRA VIÊN DON BARNES

PHÁT HÀNH NGAY THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Phòng Công Vụ Cảnh Sát Quận Cam, 714-904-7042

**Những Điểm Nổi Bật Trong Tuần Lễ An Toàn Cho Trẻ Em Ngồi Xe
Tầm Quan Trọng Của Việc Đảm Bảo Con Quý Vị Ngồi Đúng Ghế**

Santa Ana, California (ngày 12 tháng 9, 2024): Trong Tuần Lễ An Toàn Cho Trẻ Em Ngồi Xe, Sở Cảnh Sát Quận Cam khuyến khích tất cả các bậc phụ huynh và người chăm sóc đảm bảo rằng con em mình đang ngồi an toàn bằng cách sử dụng ghế ngồi trên xe đúng cách, ghế nâng và dây an toàn phù hợp. Chiến dịch hàng năm này diễn ra từ ngày 15 đến 21 tháng 9 nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho ghế ngồi trên xe và lắp đặt đúng cách.

“Mọi trẻ em đều xứng đáng được di chuyển một cách an toàn,” Trung Sĩ Kyle Ishii của Sở Cảnh Sát Quận Cam cho biết. “Trong Tuần Lễ An Toàn Cho Trẻ Em Ngồi Xe, chúng tôi kêu gọi tất cả các bậc phụ huynh và người chăm sóc dành vài phút để kiểm tra kỹ lại ghế ngồi trên xe của con mình. Việc giữ trẻ ngồi ở đúng ghế, phù hợp với độ tuổi và kích thước có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong trường hợp xảy ra tai nạn.”

Theo Cục Quản Lý An Toàn Giao Thông Quốc Gia (NHTSA), gần một nửa số ghế ngồi trên xe (46%) được sử dụng sai cách. Việc lắp đặt ghế ngồi trên xe đúng cách đã được chứng minh làm giảm nguy cơ tử vong trong tai nạn đến 71% cho trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi và 54% cho trẻ từ 1 đến 4 tuổi.

[Luật California](#) yêu cầu tất cả trẻ em dưới 2 tuổi phải ngồi ghế quay về phía sau, trừ khi trẻ nặng từ 40 pounds (18 kg) trở lên hoặc cao từ 40 inches (102 cm) trở lên. Khi trẻ đạt các mốc này, tất cả trẻ em dưới 8 tuổi vẫn bắt buộc phải được cố định trong ghế ngồi trên xe hoặc ghế nâng. Trẻ dưới 8 tuổi không được ngồi ghế trước trừ khi xe không được trang bị ghế phía sau quay về phía trước. Trẻ từ 8 tuổi trở lên hoặc cao ít nhất 4 feet 9 inches (145 cm) có thể sử dụng ghế nâng, nhưng ít nhất phải thắt dây an toàn đúng cách.

Phụ huynh và người chăm sóc được khuyến khích giữ trẻ trong ghế ngồi trên xe quay về phía sau hoặc phía trước càng lâu càng tốt và sử dụng [“Bài Kiểm Tra Năm Bước”](#) để xác định xem con đã đủ lớn để sử dụng dây an toàn mà không cần ghế nâng hay chưa.

Để đặt lịch kiểm tra miễn phí ghế an toàn cho trẻ, hãy liên hệ với [văn phòng khu vực CHP địa phương](#).

Kinh phí cho chương trình thực thi luật lái xe mất tập trung được cung cấp bởi một khoản tài trợ từ Văn phòng An toàn Giao thông California, thông qua Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia.



###